

Số: 04 /QĐ-SKHCN

Đắk Nông, ngày 17 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn và thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở tại Tờ trình số 01/TTr-Ttra, ngày 10/01/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra Sở chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, các đơn vị được thanh tra và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- Thanh tra Bộ KH&CN (b/c);
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- GD, các PGD Sở;
- Sở Công thương (để biết);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (để biết);
- Công an tỉnh;
- UBND các Huyện, thị xã (để biết);
- Các phòng/ đơn vị thuộc Sở;
- Trang Website Sở;
- Lưu: TTr, VT.

**KẾ HOẠCH
THANH TRA NĂM 2019**

*(Kèm theo Quyết định số: 04 /QĐ-SKHCN ngày 17 tháng 01 năm 2019
của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)*

Căn cứ Chương trình, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ hàng năm; Công văn số 1835/TTCP-KHTH ngày 24/10/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019; Công văn số 1082/TTr-VP, ngày 13/11/2018 của Thanh tra tỉnh về việc xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019; Công văn số 160/UBND-NC ngày 09/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc xử lý chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng, thời gian thanh tra (kèm theo Báo cáo số 263/BC-TTr, ngày 28/12/2018 của Thanh tra tỉnh về việc thống nhất các nội dung thanh tra và kết quả xử lý chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng, thời gian trong hoạt động thanh tra năm 2019 của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa). Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 theo các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích

Hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tăng cường công tác thanh tra về an toàn bức xạ, hạt nhân; về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ; chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, Quyết định xử lý sau thanh tra góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

2. Yêu cầu

Hoạt động thanh tra phải tuân thủ theo pháp luật, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, gắn thanh tra với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thông qua thanh tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2019:

1. Thanh tra chuyên ngành

1.1. Thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về An toàn và kiểm soát bức xạ đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị phóng xạ và nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, thực hiện vào Quý II năm 2019. (20 cơ sở, có danh sách kèm theo).

1.2. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, thực hiện vào Quý IV năm 2019. (44 cơ sở, có danh sách kèm theo)

1.3. Thanh tra chuyên đề diện rộng (thường niên) theo sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.4. Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo đơn thư khiếu nại, tố cáo.

(Chi tiết Danh mục các cuộc thanh tra, nội dung, thời hạn, phạm vi và thời gian tiến hành thanh tra tại phụ lục kèm theo)

2. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện chế độ thường trực tiếp công dân tại phòng tiếp công dân theo quy định. Đẩy mạnh các biện pháp nhằm thực hiện đúng các quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, luật thanh tra và các văn bản pháp luật có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Sở đúng quy định, không để đơn khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

3. Công tác phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng

Quản triệt và thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, gắn công tác thanh tra, kiểm tra và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, phát hiện những sơ hở, thất thoát trong quản lý để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực được giao.

Công khai, minh bạch trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; công khai tài sản một số chức danh chủ chốt trong diện phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

4. Công tác xây dựng ngành

Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch, thực hiện công tác chính sách cho các cán bộ thanh tra, nâng cao chất lượng hoạt động giữ gìn pháp luật, kỷ luật, đảm bảo điều kiện triển khai nhiệm vụ.

Xây dựng cơ quan thanh tra trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn quy trình nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng do Thanh tra Chính Phủ, Thanh tra Bộ KH&CN, Thanh tra tỉnh tổ chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai tốt các cuộc thanh tra.

Tăng cường mối quan hệ giữa Thanh tra Sở với Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ về tổ chức, nghiệp vụ chuyên môn nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc.

Thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch thanh tra; định kỳ theo quy định báo cáo kết quả thực hiện cho Giám đốc Sở, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh./.

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 04 /QĐ-SKHCN, ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)

Stt	Đối tượng Thanh tra	Nội dung Thanh tra	Thời hạn Thanh tra	Phạm vi Thanh tra	Thời gian tiến hành	Đơn vị Chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
1	Thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về An toàn và kiểm soát bức xạ							
	20 cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh	Thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về An toàn và kiểm soát bức xạ	30 ngày		Quý II	Thanh tra Sở	- Phòng QLCN và SHTT (Sở KH&CN) - Sở TN&MT Đăk Nông	Có danh sách đối tượng kèm theo
2	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu							
	44 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,	30 ngày		Quý IV	Thanh tra Sở	- Phòng Quản lý TCĐLCL (Sở KH&CN)	Có danh sách đối tượng

		nhân hàng hóa, sở hữu trí tuệ đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh						kèm theo
3	Thanh tra chuyên đề diện rộng (thường niên) theo chỉ đạo của Bộ KH&CN và UBND tỉnh							
	Thanh tra chuyên đề diện rộng (thường niên) theo chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh.	Theo chỉ đạo chung của Bộ KH&CN và UBND tỉnh				Theo chỉ đạo chung của Bộ KH&CN và Ủy ban nhân dân tỉnh		
4	Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo đơn thư khiếu nại, tố cáo.							
	Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo đơn thư khiếu nại, tố cáo.	Theo thực tiễn khi có vụ việc phát sinh.				Theo nội dung từng vụ việc cụ thể khi phát hiện hoặc theo đơn thư khiếu nại, tố cáo.		

